



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร.๐๕๔-๗๑๘๑๘๓.

ที่ นน.๐๔๓๓/๗๓๐

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ได้จัดประกาศช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ข้าราชการและลูกจ้างถือปฏิบัติ ให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานและส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและผู้รับบริการ ตามเกณฑ์การประเมิน MOIT ๒ ข้อที่ ๑๗ ให้รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สาธารณสุขอำเภอเวียงสา ขอรายงานผู้บริหารและผู้ร้องเรียนให้รับทราบ และสั่งการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบไตรมาสที่ ๑ (๓ เดือน) ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. เรื่องร้องเรียนทั่วไป ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒. เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

และขออนุญาตเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน สาธารณสุขอำเภอเวียงสา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นายทศพร ปริกเพ็ชร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ




ความเห็นสาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ทราบ/อนุญาต

(นายเกษตร ปะที)

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วัน/เดือน/ปี : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ : หน่วยงานมีผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑ รายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปราบกฏการ ขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.sasuksa.com) ที่แนบมาพร้อมนี้ Link ภายนอก : ไม่มี..... หมายเหตุ : :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p> (นายทศพร ปริกเพ็ชร) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p> (นายเกษตร ปะที) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเวียงสา (หัวหน้า) วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเผยแพร่</p> <p> (นายทศพร ปริกเพ็ชร) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>	